

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.....

ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญา Master in Professional Accounting จาก University of Texas, Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนากิจการบริษัท รุ่นที่ 2 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากปริญญาที่ได้รับจากการศึกษาแล้ว ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความรู้ทางวิชาชีพอันเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณทางการบัญชี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์เกษรี สังสมความรู้ความสามารถทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง นับจากจบการศึกษาท่านได้รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เคยดำรงตำแหน่งคณบดี ท่านเป็นผู้มีบทบาทสูงยิ่งในด้านการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการบัญชีให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวงการบัญชีในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการสำคัญต่าง ๆ อาทิ กรรมการออกข้อสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) กระทรวงพาณิชย์ หลายวาระ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาชีพจนได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีส่วนในการสร้างสรรค์มาตรฐานของนักบัญชีให้เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ กอปรด้วยจริยธรรมจนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ท่านยังเป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์นักบัญชীনานาชาติ และเป็นกรรมการตรวจสอบภาคราชการกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับบทบาทในภาคธุรกิจเอกชนนั้นท่านได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นผู้สอบบัญชีหลายหน่วยงาน อาทิ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มหาชน จำกัด สหวิริยาสติลอินดัสตรี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มหาชน จำกัด การบินไทย กรรมการบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท

กล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์เกษรี เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในวิชาชีพการบัญชี เป็นนักวิชาการที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การที่ท่านได้รับการยอมรับให้เป็นกรรมการและนายกสมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตย่อมแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี การสอบบัญชี กฎเกณฑ์ มารยาท ตลอดจนจรรยาบรรณ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนแนวทางการสร้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมผลิตภัณฑ์บัญชีให้ออกไปปรับใช้สังคมอันเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ

นอกจากบทบาททางด้านวิชาชีพบัญชีแล้ว ศาสตราจารย์เกษรี ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาวิชาการบัญชีในประเทศไทยท่านเป็นผู้เปิดมิติใหม่ ๆ ของหลักสูตรวิชาการบัญชีในระดับสูงกว่าปริญญาตรีทำให้ผลิตนักวิชาการด้านบัญชีและนักบัญชีที่มีคุณภาพสามารถสร้างสรรค์ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพบัญชีสนองตอบภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากในปัจจุบันยังมีบทบาททางการศึกษาวิชาการบัญชี โดยดำรงตำแหน่งประธานโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากผลงานและเกียรติประวัติดังกล่าวแสดงให้เห็นที่ประจักษ์ว่า ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการบัญชี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถต่อวิชาชีพนักบัญชีให้ปรากฏทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม กอปรด้วยความเมตตาธรรมและเสียสละสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบัญชี ประจำปีการศึกษา 2549 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป